

Số:

An Giang, ngày tháng 02 năm 2024

V/v trả lời phản ánh của Nhân dân tháng 12

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Thực hiện Công văn số 500/VPUBND-TH ngày 31/01/2024 về việc trả lời phản ánh của Nhân dân tháng 12 theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Liên quan đến lĩnh vực quản lý, Bảo hiểm xã hội tỉnh xin giải trình nội dung phản ánh sau:

“Cũng có ý kiến dư luận phản ánh, việc cắt hỗ trợ BHXH, BHYT đối với cán bộ cốt cán ở khóm, ấp... nên tác động đến tâm trạng lo lắng, bất an, nhất là vào thời điểm cận tết.... Dư luận mong muốn trong năm 2024, HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét phục hồi việc chi hỗ trợ BHXH, BHYT đối với cán bộ cốt cán của khóm, ấp”.

Trả lời:

Nhóm cán bộ là Trưởng khóm, ấp; Bí thư Chi bộ khóm, ấp; Trưởng ban công tác Mặt trận khóm, ấp tuy không phải là nhóm bắt buộc tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Luật nhưng trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần mức đóng cho nhóm này để được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, ngày 11/11/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội Đồng nhân dân tỉnh An Giang thuộc lĩnh vực y tế; trong đó quy định nhóm này không còn được ngân sách địa phương hỗ trợ.

Căn cứ vào các kiến nghị, thắc mắc cụ thể của nhóm đối tượng này, ngày 13/11/2023 BHXH tỉnh đã có báo cáo số 2210/BC-BHXH về kết quả phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2023, trong đó đã nêu rõ thực trạng và đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn duy trì chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT cho nhóm đối tượng này.

Đồng thời, ngày 09/01/2024 BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ban Dân tộc) trao đổi, thống nhất và báo cáo đề xuất tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ tại Tờ trình số 07/TTr-SYT ngày 19/01/2024 của Sở Y tế; trong đó, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT giai đoạn 2024 - 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh cho Cán bộ bán chuyên trách xã, phường, thị trấn là Trưởng ấp, khóm; Bí thư chi bộ ấp, khóm; Trưởng ban Công tác mặt trận ấp, khóm với mức hỗ trợ 100% (dự kiến số người cần hỗ trợ khoảng 2.206 người với số tiền hỗ trợ là 2,144 tỷ đồng/năm).

Hiện tại, cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan đang tích cực tuyên truyền, vận động để cán bộ khóm, ấp tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (tự bỏ tiền đóng) để cộng nối với thời gian đã được tham gia trước đó, đảm bảo quyền lợi lâu dài.

Trên đây là ý kiến giải trình của Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với kiến nghị của người dân tại Báo cáo số 896/BC-MTTQ-BTT, kính gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổng hợp, trả lời cho người dân được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Y tế;
- Giám đốc (b/c);
- BHXH huyện, thị, TP;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Chí Thành